
 รายงานการประชุม 
คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 3/2568 
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.30 - 16.00 น.  

ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

ผู้มาประชุม 

1. นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม  

ประธาน 

2. นายประพันธ์ คำบาง ผู้ตรวจราชการกรม  
(แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม) 

คณะทำงาน 

3. นางสาวเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 
(แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง) 

คณะทำงาน 

4. นางสาวพิศมัย บัวแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
(แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่) 

คณะทำงาน 

5. นายกฤษณะ นุชอิสสระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร) 

คณะทำงาน 

6. นางสาวพรรณิภา โกศัลวิตร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
(แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย) 

คณะทำงาน 

7. นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน 
(แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน) 

คณะทำงาน 

8. นายพนมไพร  ดีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และ 
สารบบที่ดิน 

คณะทำงาน 

9. นางสาวสุนีลา รู้สุกิจกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ 
(แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน) 

คณะทำงาน 

10. นายสรรเพชร  พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน คณะทำงาน 
11. นายธเนตร  พารา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะทำงาน 
12. นางอรุณธิดา จารุพันธุ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

(แทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ
พระราชดำริและโครงการพิเศษ) 

คณะทำงาน 

13. นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงาน 
14. นางสาวพัฒน์นรี  อร่ามเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะทำงาน 
15. พ.อ.ท.อภิชาติ สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
คณะทำงาน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางพรชนก เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ. 
2. นางสาวธนิยา ปฐมสุบรรณกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ. 
3. นายสมเจตน์  บัวติ๊บ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ. 
4. นางสาวจริยา ศรีฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
5. นางสาวฉัตรปวีณ์ แสงศรีเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
6. นางสาววรางคณา เรือนทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
7. นายสุทธิจักร์  ทรัพย์ดิลก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
8. นางสาวเสริฐ  อินทร์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
9. นางสาวรุจิรัตน์  จันทะคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
10. นางสาวอรวรรณ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
11. นางสาวพันธุ์วีร ์ พันธุ์อำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
12. นายศาสตร์ศิลป์  รสสุคนธ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
13. นางสาวกาณจนะภัสส์ พรหมศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
14. นางสาวชิดชนก กิตติกาญจนะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ. 
15. นางสาววิลัยภรณ์  ถาวะโร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ. 
16. นางสาวพรสุดา  จินาพร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ. 
17. นายศาศวัต  มณีโชติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ. 
18. นางสาวสถิตย์ภรณ ์ นาคสีดี เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ. 
19. นายพศิน ขวัญกิจศักดา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ. 
20. นางสาวผกาวด ี หนูมาก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท. 
21. นางนาตยา หินแก้ว นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สพท. 
22. นางสาวณพัชชนันท์ มาลัยสรรค์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สพท. 
23. นางสาวดวงพร  อุปรไมยมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สผส. 
24. นางสาวณัฐมล มะวงค์ไวย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส. 
25. นางสาวรัชประภา ไพบูลย์มั่นคง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส. 
26. นายวิสุทธิ์  เลิศไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการเกษตร 

ในเขตปฏิรูปที่ดิน สพป. 
27. นายนิคม บุญธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สพป. 

 
 
 

16. นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน คณะทำงานและ
เลขานุการ 

17. นางสาวณิฐชานันท ์ อภิวัฒน์ธนิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ. คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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28. นางสาวศศิธร นาคศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินเอกชน สจก. 
29. นางสาววภิาวี  วงศ์วรรณไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบสิทธิและการทำประโยชน์ สจก. 
30. นางสาวจิรนันท์  เสนานุช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.  
31. นายธนากร  คำลือ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก. 
32. นางสาวอำพา ตาใส นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก. 
33. นางสาวประภัสสร  จันดาวงษ ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส. 
34. นางสาวกัญญาลักษณ์  จริยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน สบท. 
35. นางสาวจิราพร  มีแสงเงิน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กปร. 
36. นางสาวรัตนา แก้วแท้ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก. 
37. นางสาวณฐนนท์ สันติมิตร นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ศรม. 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด 72 จังหวัด 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
การประชุมในครั ้งนี ้เป็นการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และงบประมาณรายจ่าย  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อติดตามความก้าวหน้า  
และอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมนี้เพื่อติดตามผลการจัดที่ดิน และผลการออกโฉนดเพื่อการเกษตร 

มติคณะทำงาน รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ครั้งที ่2/2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) คณะทำงาน
และเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 
ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว  ตามหนังสือ  ที ่  กษ 1210/792 ที ่  กษ 1210/ว 793  
และ ที่ กษ 1210/ว 794 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ซึ่งคณะทำงานไดร้ับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี
การแก้ไข ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนักวิชาการและแผนงาน>
รายงานการประชุมอื่น ๆ > รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2/2568 หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม  

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี 3.1 ผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบลงทุน  
ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 (สบก.) 
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 นางสาวเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (สบก.)  
ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1. ตามหนังส ือสำน ักงบประมาณ ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  นร 0717.1/ว 130 ลงว ันที่   
14 พฤษภาคม 2568 เรื่องการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานของรัฐ มี 4 ประเด็น ได้แก่ 

1.1 เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
โดยเฉพาะรายการที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

1.2 เร่งรัดการก่อหนี ้ผ ูกพันเงินกันไว้เบิกเหลื ่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนกันยายน 2568 เพ่ือป้องกันมิให้งบประมาณดังกล่าว 
พับตกไปตามผลของกฎหมาย โดยให้สำนักงบประมาณจัดทำรายงานต่อนายกรัฐมนตรี 

1.3 ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 และเงินกันไว้เบิกเหลื ่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที ่มีเหลือจ่าย หมดความจำเป็น  
หรือสามารถชะลอยกเลิกรายการที ่ล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื ่อนำไปช่วยเหลือและอำนวย  
ความสะดวกแก่ประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวบนบก 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ตลอดจนซ่อมแซมทรัพย์สินที่อาจได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

1.4 สำหรับรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ให้มีการควบคุมและกำกับการดำเนินงาน 
ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที ่กำหนด และรายงานข้อมูล  
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
เพ่ือใช้ในการกำกับติดตามอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 

2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568 ระดับกระทรวง สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ในลำดับที่ 12 จาก 17 หน่วยงาน 
(ข้อมูล ณ วันที ่ 16 พฤษภาคม 2568) เมื ่อเปรียบเทียบลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที ่ผ ่านมา  
ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ 9 จาก 17 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567) 

3. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 ระดับกระทรวง  
ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ในลำดับที่ 10 จาก 17 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568) 
เมื ่อเปรียบเทียบลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที ่ผ ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที ่ 9 จาก 17 หน่วยงาน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567) 

4. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตาม พ.ร.บ.รายจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ 
20 พฤษภาคม 2568 ส.ป.ก. ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ.รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
จำนวน 1,524.8514 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 962.3889 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
63.11 โดยมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (เดือนพฤษภาคม 2568) ร้อยละ 73.74 ในด้านผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จำนวน 842.1673 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.23 คงเหลือ 562.4625 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณฯ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (เดือนพฤษภาคม 2568) ร้อยละ 67.75 
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5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 
(เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนพฤษภาคม 2568 ร้อยละ 73.74) 

5.1 รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 694.4295 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 66.84 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.58  

5.2 รายจ่ายลงทุน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 267.9594 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 55.15 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 18.22  

5.3 ภาพรวมใช้จ่าย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 962.3889 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 63.11 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.63 

6. ผลการเบ ิกจ ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทรายจ ่าย ข ้อม ูล ณ ว ันที่   
20 พฤษภาคม 2568 (เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2568 ร้อยละ 67.75) 

6.1 รายจ่ายประจำ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 681.1996 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 65.66 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.76 

6.2 รายจ่ายลงทุน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 159.9677 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 32.92 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 14.82  

6.3 ภาพรวมเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 842.1673 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 55.23 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.52 

7. ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568) 
     งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 339 รายการ เป็นเงิน 274,595,637.15 บาท 
แบ่งเป็น เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 262 รายการ เป็นเงิน 75,021,811.93 บาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 
51 รายการ เป็นเงิน 87,543,679.04 บาท ยกเลิกรายการ 1 รายการ เป็นเงิน 29,736 บาท เปลี่ยนแปลง
เงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 1,236,492.62 บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง เป็นเงิน 7,542,617.56 บาท 
คงเหลือ จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 103,221,300 บาท  
 8. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สำนัก/กอง/ศูนย์ 
 8.1 รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที ่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย ได้แก่ สำนักกฎหมาย (สกม.) มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 90.77 สบก. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 82.66  
และ สำนักบริหารกองทุน (สบท.) มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 72.11 (เป้าหมาย ร้อยละ 71.46) 
 8.2 รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 79.78 (เป้าหมาย ร้อยละ 72.44)  
 8.3 ภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
ได้แก่ กกจ. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 77.29 (เป้าหมาย ร้อยละ 72.12) 
 9. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สำนัก/กอง/ศูนย์ 
 9.1 รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย ได้แก่ สกม. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 90.77 และ สบท. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 73.49 (เป้าหมาย 
ร้อยละ 70.46) 
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 9.2 รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย ได้แก่ กกจ. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 79.78 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 
57.44 สบท. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 54.82 สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) มีผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 53.37  สบก. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 47.20 (เป้าหมาย ร้อยละ 46.12) 
 9.3 ภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
ได้แก่ กกจ. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 77.29 (เป้าหมาย ร้อยละ 65.88) 
 10. ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ค่าไฟฟ้าของศูนย์เครื่องจักรกล 
ปทุมธานี และศูนย์การเรียนรู ้เพื ่อการปฏิรูปที ่ด ินฉะเชิงเทรา เป็นเงิน 25,489.10 บาท ค่าน้ำประปา  
ของศูนย์ศักยภาพข้าวพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดินและศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นเงิน 
1,450 บาท และค่าโทรศัพท์ 122,086.35 บาท รวมค้างจ่าย 842,662.62 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม 

มติคณะทำงาน รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี 4.1 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สบก.)  

นางสาวเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (สบก.)  
ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จำนวน 
209,237,649.08 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 137,708,351.48 บาท คงเหลือ จำนวน 71,529,297.60 บาท 
โดยรายละเอียดของเง ินคงเหลือกันไว้เหลื ่อมปี ที ่ย ังไม่ได้เบิกจ่าย ได้แก่ ใบสั ่งซื ้อ/สัญญา เป็นเงิน 
68,584,048.62 บาท และเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 2,945,248.98 บาท รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายรายงานการประชุม 

ทั้งนี้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กปร. และ สำนักงานการปฏิรูปที ่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด)   
ได้ชี้แจงรายละเอียดตามใบสั่งซื้อ/สัญญา งบประมาณ ดังนี้ 

1. ใบสั่งซื้อ/สัญญา (งบลงทุน)  
1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั ่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 

(สบก.) สบก. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส่งมอบแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2568 
2) อาคารสารบบ 2 ชั้น พร้อมรื้อถอนอาคารเดิม (ส.ป.ก.สุรินทร์)  ส.ป.ก.สุรินทร์  

ได้ชี ้แจงในที่ประชุมว่า เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด เป็นเงิน 832,500 บาท คาดว่าสิ้นเดือนพฤษภาคม 2568  
จะเบิกงวดที่ 4 จากทั้งหมด 8 งวด อีก 4 งวดที่เหลือ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2568  

3) ก่อสร้างรั ้วคอนกรีตบล็อก (ส.ป.ก.แพร่) ส.ป.ก.แพร่ ได้ชี ้แจงในที่ประชุมว่า  
อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568  
และคณะกรรมการตรวจรับนัดตรวจรับงานในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568 หากตรวจรับงานถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว 

4) ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารพร้อมระบบระบายน้ำภายในสำนักงาน (ส.ป.ก.น่าน)  
ส.ป.ก.น่าน ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายงวดที่ 6 จากทั้งหมด 10 งวด 
สัญญาสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2568  
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5) รั้วพร้อมกำแพงกันดิน (ระยะท่ี 1) ประตูรัว้เปิด - ป้ายสำนักงาน (ส.ป.ก.พิษณุโลก) 
ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว 
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2568 ทั้งหมดมี 2 งวด ขยายสัญญาถึง 30 กันยายน 2568 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2568 

6) อาคารเก็บเอกสาร (ส.ป.ก.กระบี่) ส.ป.ก.กระบี่ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า สัญญาสิ้นสุด 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 คาดว่าจะเสร็จภายในสัญญา ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ 4 งวด จากทั้งหมด 10 งวด  
คาดว่าเดือนพฤษภาคม 2568 จะเบิกจ่ายงวดที่ 5    

7) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และค่าควบคุมงาน โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ำเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.กระบี่) ส.ป.ก.กระบี่ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ค่าควบคุมงาน เบิกจ่ายได้งวดที่ 10 ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับการก่อสร้างแหล่งน้ำ เนื่องจากงานก่อสร้างเบิกได้งวดที่ 5 แต่ค่าควบคุมงาน เบิกงวดที่ 10  
ซึ่งควรจะเบิกจ่ายถึงงวดที่ 16 ในส่วนของเงินกันไว้เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้หยุดทำงานทุกงาน สาเหตุจากติดขัดเงินที่ใช้หน้างาน ซ่ึง ส.ป.ก.กระบี่ ได้ปรึกษากับ
ผู้ควบคุมงานว่าอยู่ในเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาได้หรือไม ่เพราะงานดำเนินการได้เพียงประมาณร้อยละ 40                                  

นายสรรเพชร พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สพป.) ได้ชี้แจง
ในที่ประชุมว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนการประชุมกรรมการลงไปตรวจรับ บริษัทแจ้งว่าจะส่งงาน 2 งวด แต่ส่งได้เพียง 
1 งวด บร ิษ ัทที ่ปร ึกษาและกรรมการไม่อน ุม ัต ิให้เบ ิก เน ื ่องจากเจ้าหน้าที ่ปฏิบ ัต ิหน ้างานไม่ครบ  
และได้เสนอแนะว่าบริษัทต้องมีเครื่องจักรกลที่เพียงพอให้สอดคล้องกับปริมาณงาน จึงจะสามารถดำเนินการได้ 
ตามค่างวดงาน 

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้ให้ความเห็นว่า 
หากมีการยกเลิกสัญญา อาจมีหลายสำนักที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่ง สกม. ต้องพิจารณาว่ามีส่วนที่กระทบกับ  
ส.ป.ก. หรือไม่ หากเข้าข่ายยกเลิกได้ควรยกเลิก มอบสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ให้เจรจากับผู้รับจ้าง 
เนื่องจากหากงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พับไป งบประมาณ พ.ศ. 2568 และ งบประมาณ  
พ.ศ. 2569 ก็ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ เป็นผลกระทบต่อเนื่อง  

8) อาคารเก็บเอกสาร 2 ชั ้น และ ค่าใช ้จ ่ายสมทบค่าก่อสร้างเพิ ่มเต ิมจาก 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้ (ส.ป.ก.พังงา) ส.ป.ก.พังงา ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า อาคารเก็บเอกสาร  
2 ชั้น ได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 และได้ทำหนังสือเร่งรัดติดตามแล้วประมาณ 3 ครั้ง  
และล่าสุดได้ทำหนังสือให้ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว 
จากทั้งหมด 8 งวด ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2568 

9) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน (ตอนบน) บ.ดงตากิต (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ส.ป.ก.
เพชรบุรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ 17 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 และมีการส่งรายงาน คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเสร็จภายในสิ้นเดือน
พฤษภาคม 2568 

2. ใบสั่งซื้อ/สัญญา (งบดำเนินงาน) 
 ค่าจ้างพิมพ์หนังสือใต้ร่มพระบารมี (กองประสานงานโครงการพระราชดำริและ
โครงการพิเศษ (กปร.)) กปร. ได้ชี้แจง ดังนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง 
ได้แจ้งว่าหนังสือและข้อมูลครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต คาด
ว่าจะพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2568 หากมีหนังสือตอบกลับ สามารถสั่งพิมพ์ได้
ทันท ีซึ่งคาดว่าจะดำเนินการสั่งพิมพ์ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2568  
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เรื่องที่ 4.2 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สวผ.)  

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ไดน้ำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1. กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 66 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568) 

มีจำนวน 13 กิจกรรม ได้แก่ 1) ศูนย์บริการประชาชน 2) แปลงใหญ่ 3) ธุรกิจชุมชน 4) หัตถกรรม  
5) ยกระดับรายได้ 6) ลดการเผา 7) Smart Farmer 8) ผู้แทนเกษตรกร 9) เกษตรกรรมยั่งยืน 10) เกษตรชีวภาพ 
11) จัดทำระวางแผนที่ กมร. 12) แปลงรวม และ 13) พระราชดำริ โดยกิจกรรมศูนย์บริการประชาชน นั้น  
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 305.34 จึงขอให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ทบทวนผลการดำเนินงานว่าในปีงบประมาณถัดไป จะนับผลงานอย่างไรให้ได้ครบร้อยละ 100 

2. กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 66 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568) 
มีจำนวน 15 กิจกรรม ได้แก่ 1) จัดหาที่ดินเอกชน 2) จัดที่ดิน (เกษตรกรรม) 3) โฉนดเพ่ือการเกษตร 4) RTK 
5) One Map 6) ตรวจสอบที่ดิน 7) ฝาย 8) วางโครงหมุด 9) GAP 10) อุทธรณ์ 11) เอกชน 7 กิจกรรม  
12) แหล่งน้ำกระจายน้ำ 13) จัดที่ดิน (ชุมชน) 14) โครงสร้างพื้นฐาน และ 15) ขุดสระระบบส่งน้ำ 

3. บางกิจกรรมผลการดำเนินงานได้เกือบร้อยละ 100 แต่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำ  
เมื่อส่งข้อมูลไปยังสำนักงบประมาณจะสะท้อนให้เห็นว่า ส.ป.ก. สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้จ่ายงบประมาณ
เพียงเล็กน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปได้ ดังนั้น ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณควรสอดคล้องกัน รวมถึงขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้มากขึ้น 

4. ผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดที่ดิน (เกษตรกรรม) ในภาพรวมทั้งประเทศ มีแผนงาน 
มอบ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 40,000 ราย ผลงาน 21,407 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.52 และขอให้เร ่งรัด  
ผลการดำเนินงานในส่วนของแปลง X-Ray, Code 0-3 ด้วย 

5. ผลการดำเนินงานกิจกรรมโฉนดเพื่อการเกษตร ในภาพรวมทั้งประเทศ มีแผนงาน 
การยื่นคำขอ จำนวน 1,066,643 แปลง ผลงาน 589,633 แปลง คิดเป็นร้อยละ 55.28 

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้สอบถามในที่ประชุม
ว่าสาเหตุใดที่บางกิจกรรมมีการใช้จ่ายงบประมาณต่ำ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม จึงได้ชี้แจง
รายละเอียด ดังนี้ 

นายธเนตร พารา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สพท.) ได้ชี้แจง 
ในที่ประชุมว่า กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คงเหลืองบประมาณในส่วนของปัจจัยการผลิต  
ค่าลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของส่วนกลาง ซึ่งคาดว่าจะจัดอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 
วงเงินการจัดอบรมประมาณ 1 ล้านบาทเศษ  

นางอรุณธิดา จารุพันธุ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กปร. ได้ชี ้แจง 
ในที่ประชุมว่า กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับผลการเบิกจ่าย
เงินกองทุน ส่วนเงิน พ.ร.บ. นั้น เป็นเงินเดือนลูกจ้าง งบดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหญ้าแฝก 
วงเงินการจัดอบรมประมาณ 1 ล้านบาทเศษ 

นางสาวบัณฑิตา นมเนย  หัวหน้างานนโยบาย แผนงาน งบประมาณและติดตาม
ประเมินผล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) ได้ชี ้แจงในที ่ประช ุมว่า  
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม คงเหลืองบประมาณในส่วนของงบลงทุนประมาณ 28 ล้านบาทเศษ 
ซึ่งยังไม่ได้ผูกพัน รวมถึงค่าอาหารนักเรียนหลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะยาว และค่าลูกจ้างที่ต้องเบิกจ่าย
เป็นรายเดือน 
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นางสาวศศิธร นาคศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินเอกชน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน 
(สจก.) ได้ชี้แจงว่า กิจกรรมจัดหาที่ดินเอกชน ผลงานจะนับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการในเรื่องรับคำเสนอขาย ส่วนการเบิกจ่าย
งบประมาณจะอยู่ในช่วงกระบวนการจัดซื้อ อาจมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
อนุกรรมการ ซึ่งจะต้องตรวจสอบพื้นท่ีและเอกสารให้เรียบร้อยก่อน 

นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สจก. ได้ชี้แจง
ในที่ประชุมว่า โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจกรรมจัดที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัด จะได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ  
ในการดำเนินกิจกรรม ส่วน ส.ป.ก.ส่วนกลาง จะได้รับจัดสรรเงิน พ.ร.บ. ในการดำเนินกิจกรรม 

นางสาวดวงพร อุปรไมยมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่  สผส. ได้ชี้แจง 
ในที่ประชุมว่า กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ส.ป.ก.จังหวัด จะได้รับจัดสรร
เงินกองทุนฯ ในการดำเนินกิจกรรม ส่วน ส.ป.ก.ส่วนกลาง จะได้รับจัดสรรทั้งเงิน พ.ร.บ. และเงินกองทุนฯ  
ในการดำเนินกิจกรรม และสาเหตุที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ได้สูงกว่าเงิน พ.ร.บ. เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าหลักหมุด
และค่าลูกจ้างของ ส.ป.ก.จังหวัด ในส่วนของกิจกรรมแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 
1:4000 (One Map) จะเป็นค่าลูกจ้าง และค่าตรวจงาน สำหรับกิจกรรมสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ 
และปักหลักเขต ใช้เงินกองทุนฯ ในการสำรวจรังวัด และจะดำเนินการในพ้ืนที่ที่ถูกต้องก่อน 

พันจ่าอากาศโทอภิชาติ สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ผอ.ศรม.) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามมาตรฐาน GAP ตัวชี้วัดเชิงปริมาณคือเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แต่ในปีนี้เกษตรกรรายเดิม
ปรับเปลี่ยนชนิดพืชเป็นจำนวนมาก ทำให้การตรวจติดตามไม่สามารถดำเนินการได้เพราะต้องยกเลิกการตรวจ 
จึงตั้งเป้าหมายที่เกษตรกรรายใหม่ ซึ่งต้องไปตรวจแปลงในช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต คาดว่าจะสามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายตัวชี ้ว ัด และในปีงบประมาณถัดไป อาจต้องมีการปรับเปลี ่ยนตัวช ี ้วัด 
เชิงปริมาณให้เป็นเพียงได้รับการตรวจรับรอง เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมคือลงพ้ืนที่ไปตรวจรับรองแปลง 
แต่จะตรวจผ่านหรือไม่ผ่านนั ้นอยู ่ที ่คณะกรรมการการรับรองพืชเป็นผู ้ต ัดสินใจ สำหรับผลการใช้จ่าย
งบประมาณได้ประมาณร้อยละ 53 นั้น เป็นค่าเดินทางไปตรวจติดตามจริง แต่เกษตรกรไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 

นายธนากร คำลือ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กิจกรรม
จัดที่ดินชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 มีผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ 25 ติดปัญหาคือ  
ส.ป.ก.จังหวัด เช่น นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เป็นต้น ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมนี้ เนื่องจากมุ่งปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมโฉนดเพื่อการเกษตร อีกทั้งเป้าหมายกิจการประเภทกฎกระทรวงที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ต้องชี ้เป้าให้  
ส.ป.ก.จังหวัด นั้น สกม. ไดส้่งเป้าหมายให้เมื่อเดือนเมษายน 2568 

นายประพันธ์ คำบาง ผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ขอให้สำนักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ทบทวนเรื่องการนับผลงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรม  
เพ่ือให้ผลการดำเนินงานสัมพันธ์กับการใช้จ่ายงบประมาณ 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดที่ดิน (เกษตรกรรม) และกิจกรรม
โฉนดเพ่ือการเกษตร ในบางจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ รายละเอียดดังนี้  
 ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดที่ดิน (เกษตรกรรม) 
 ภาคเหนือ 
 ส.ป.ก.สุโขทัย ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า มีเกษตรกรยื่นความประสงค์โอนสิทธิ มรดกสิทธิ 
รวมถึงยื่นข้อ 62 เป็นจำนวนมาก และได้ตามเป้าหมายครบ 50 ราย อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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 ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เพ่ิงได้รับอนุมัติปรับแผนสอบสวนสิทธิเป็น 390 ราย 
จากเดิม 210 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศผลการคัดเลือก 
 ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวนสิทธิเรียบร้อยแล้ว  
แต่ติดปัญหาการตรวจสอบข้อมูลของหัวหน้ากลุ่มอีกครั้งก่อนส่งผลงาน เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มติดคดีที่ศาลปกครอง 
รวมถึงกรณีพิพาทและเรื่องร้องเรียน ต้องไปตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ส.ป.ก.มหาสารคาม ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ติดปัญหาช่างสำรวจรังวัดไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ด้านการรังวัดได้ เนื่องจากใช้เครื่องมือการรังวัด RTK ไม่เป็น จึงส่งผลกระทบในทุกขั้นตอนที่เริ่มจากการรังวัด 
 นายพนมไพร ดีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (ผอ.สผส.) ได้แจ้งว่า  
จะส่งเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจของ สผส. ไปสอนวิธีการใช้งานเครื่องมือรังวัด RTK ให้กับ ส.ป.ก.มหาสารคาม โดยด่วน 
 ส.ป.ก.นครพนม ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการรังวัดและสอบสวนสิทธิเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ปทจ.) ลงนาม ประมาณ 300 แปลง ผลการรังวัดประมาณ 900 ไร่  
และจะทยอยบันทึกผลงานในระบบ ALRO Land Online 
 ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการรังวัดแล้วประมาณ 2,000 ไร่ และ
ได้รับปรับแผนการรังวัดเป็น 4,900 ไร่ จากเดิม 900 ไร่  ในส่วนของแปลง X-Ray, Code 0-3 ติดปัญหา
แปลงเป็นพื้นที่คาบเกี่ยว 
 ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ผลการรังวัดได้ตามแผนงาน แต่การมอบ ส.ป.ก.4-01  
ยังไม่ได้ตามแผนงาน เนื่องจากมีเกษตรกรมายื่นคำขอเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทัน  
ต้องตรวจสอบข้อมูลในช่วงวันหยุด และในส่วนของงานโอนสิทธิ มรดกสิทธิ รูปแปลงเดิมไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องมี
การรังวัดใหม่เพื่อแก้ไขรูปแปลง จึงได้ทำหนังสือขอปรับแผนงานการรังวัดแบ่งแปลงและแก้ไขรูปแปลงเพ่ิมเติม
ไปยัง สผส. 
 ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ผลงานสอบสวนสิทธิสูงกว่าผลงานรังวัด เนื่องจาก 
เป็นการสอบสวนสิทธิ โอนสิทธิ มรดกสิทธิ เต็มแปลง และสาเหตุที่ผลงานรังวัดยังได้ต่ำ เนื่องจากต้องตรวจสอบ
คุณสมบัติของเกษตรกรก่อน หากคุณสมบัติผ่านจะส่งต่อให้ช่างรังวัดดำเนินการรังวัดต่อไป ทั้งนี้ คาดว่า 
จะสามารถดำเนินการรังวัดได้ตามเป้าหมาย 
 ภาคกลาง 
 ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กลุ่มงานช่างและแผนที่ได้ดำเนินการรังวัดแปลง  
X-Ray แล้วประมาณ 60 แปลง 600 ไร่ อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้กลุ่มกฎหมายดำเนินงานต่อไป 
 นายพนมไพร ดีใหม่ ผอ.สผส. ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า ขอให้กลุ่มงานช่างและแผนที่  
ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดทำบันทึกข้อความแจ้งผลการดำเนินงานให้ ปทจ. ทราบ รวมทั้งเพื่อให้กลุ่ม ยุทธศาสตร์
และการปฏิรูปที่ดินบันทึกผลงานในระบบ ALRO Land Online ให้ด้วย 
 ภาคใต้ 
 ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการรังวัด  
คาดว่าจะสามารถดำเนินงานรังวัดและสอบสวนสิทธิได้ตามเป้าหมาย  
 ส.ป.ก.พังงา ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานและส่งผลงาน คาดว่า 
จะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
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 นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ที ่มีปัญหาอุปสรรคที ่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือ  
เรื่องการออกโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้งการรับคำขอ และกระบวนการผลิต แจ้งต่อที่ประชุม เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด 
ต้องรับคำขอให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 และผลิตโฉนดเพื่อการเกษตรร้อยละ 70 ของเป้าหมาย ซึ่ง  
ส.ป.ก.จังหวัด ที่ขาดแบบพิมพ์โฉนด ให้ติดต่อขอแบบพิมพ์ที่ สจก. ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2568 

ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโฉนดเพื่อการเกษตร  
ภาคเหนือ 
ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้ดำเนินการรับคำขอ คิดเป็นร้อยละ 72.76 

และจัดทำประกาศแล้ว 4 ครั ้ง แต่ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Service Center และ 
คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้ดำเนินการจัดทำประกาศแล้วประมาณ 
6,500 แปลง และผลการดำเนินงานเป็น Code 9 แล้ว จำนวน 5,673 แปลง 

ส.ป.ก.น่าน ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Service 
Center เฉพาะในส่วนของการรับคำขอ และจะเร่งดำเนินการรายงานผลในส่วนอื่น ๆ 

ส.ป.ก.สุโขทัย ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กลุ่มงานช่างและแผนที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ 
ALRO Service Center ส่งผลให้ไม่สามารถส่งงานในระบบได้ ผลการดำเนินงานจึงไม่ปรากฏ ซึ่ง ส.ป.ก.สุโขทัย
ขณะนี้ดำเนินการจัดทำประกาศแล้ว จำนวน 5,663 แปลง 

ส.ป.ก.ลำพูน ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ เนื่องจากมีนายช่างสำรวจ 
ไม่เพียงพอ และมีภาระงานหลากหลาย ซึ่งจะเร่งดำเนินการลงพ้ืนที่ให้บ่อยยิ่งขึ้น 

ส.ป.ก.แพร่ ได้ชี ้แจงในที่ประชุมว่า ดำเนินการรายงานผลงานในระบบ ALRO Land 
Online และขณะนี้จัดทำประกาศแล้วประมาณ 2,700 แปลง อยู่ระหว่างรอแบบพิมพ์สำหรับออกโฉนด และ
อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Service Center 

ส.ป.ก.พะเยา ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ดำเนินการจัดทำประกาศ จำนวน 6 ,527 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 37.37 และอยู่ระหว่างรอแบบพิมพ์สำหรับออกโฉนด ซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงาน  
ในระบบ ALRO Land Online แต่ไม่ได้รายงานผลในระบบ ALRO Service Center และจะเร่งดำเนินการ
รายงานผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน 

ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานรับคำขออยู่ระหว่างตรวจสอบ 
และรายงานในระบบ ALRO Service Center ซึ่งมีการวางแผนลงพ้ืนที่ เพ่ือไปรับคำขอในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส.ป.ก.มุกดาหาร ได้ชี ้แจงในที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานจัดทำประกาศปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2568 จัดทำแล้ว จำนวน 3,001 แปลง แต่ข้อมูลผลการดำเนินงานจัดทำประกาศในระบบมีจำนวน 
12,985 แปลง จะเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง 

ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ได้ชี ้แจงในที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานจัดทำประกาศยังไม่ได้รายงาน 
ในระบบ ALRO Service Center ซึ่งจะเร่งรายงานผลการดำเนินงานในระบบให้แล้วเสร็จ 

ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน  
ในระบบ ALRO Service Center ซึ่งได้มีการประสานงานให้แต่ละกลุ่มเร่งรายงานผลการดำเนินงานในระบบ
ให้แล้วเสร็จ ส่วนผลการดำเนินงานจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร จะตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงาน  
ในระบบ ALRO Land Online อีกครั้ง 
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ส.ป.ก.ยโสธร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ข้อมูลที่  สจก. ประมวลผลให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีเพียง
ผลงานการรับคำขอ และผลการจัดทำโฉนดเพื ่อการเกษตร ซึ ่งหากมีความผิดพลาดของข้อมูลการตรวจ
เกษตรกร และตรวจแปลง ส.ป.ก.จังหวัด  จะไม่สามารถตรวจสอบได้ ส ่วนผลการจัดทำประกาศที ่มี  
ผลการดำเนินงานสูงเกินเป้าหมายจำนวนมาก เนื่องจากเป็นผลงานสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ส.ป.ก.ชัยภูมิ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้แบ่งการดำเนินงานเรื่องโฉนดเพ่ือการเกษตร
เป็น 4 กลุ ่ม เป็นกลุ ่มคำขอ กลุ ่มประกาศ กลุ ่มผลิต และกลุ ่มทะเบียน มีแผนในการลงพื ้นที ่ทุกอำเภอ  
ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้ว 2 อำเภอ และดำเนินการในเดือนมิถุนายน 7 อำเภอ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
กรกฎาคม 2568 และขอแสดงความคิดเห็นเรื่องระบบ ALRO Service Center ว่าไม่เหมาะสมกับการติดตาม
งานการออกโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งถ้าเป็นระบบออนไลน์ก็เหมาะสม แต่ถ้าเป็นการใช้งานระบบออกนอก
สถานที่ หรือ Mobile Unit จะใช้เวลาค่อนข้างมาก และการรายงานผลการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะใช้เวลามาก 
และจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบมีข้อมูลผิดพลาดประมาณร้อยละ 30 จึงมีความเห็นว่าการใช้ระบบ 
ALRO Land Online จะเหมาะสมที ่ส ุด เป็นการรายงานผลจากฐานข้อมูลเดิม ปรับจาก Code 6 เป็น  
Code 9 แต่หากใช้ระบบ ALRO Service Center จะทำให้มีข้อมูล 2 ฐาน และใช้เวลามาก ควรให้เวลากับ
กระบวนการผลิตมากกว่า ส่วนการยืนยันข้อมูลให้ ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเป็น Excel ได้ 

ส.ป.ก.ขอนแก่น ได้หารือต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สามารถใช้ระบบ ALRO Land Online  
มาประกาศให้เกษตรกรเห็นการดำเนินการจริงแทนระบบ ALRO Service Center ได้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นการ 
ลดขั้นตอนการทำงานของ ส.ป.ก.จังหวัด 

ภาคกลาง 
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการยื่นคำขอ

ออกโฉนดฯ เกินเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนการยื่นคำขอออกโฉนดฯ 1,848 แปลง ผลการยื่น
คำขอออกโฉนดฯ 7,921 แปลง) ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีเกษตรกรมายื่นคำขอน้อยลง จึงทำให้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่สามารถได้ผลงานตามแผนงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนการยื่นคำขอออกโฉนดฯ 
8,248 แปลง ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ 1,357 แปลง) 

ส.ป.ก.นครนายก ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ 
106 ราย 107 แปลง ในส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนการยื ่นคำขอออกโฉนดฯ 39 แปลง  
ทำประกาศแล้ว จำนวน 7 แปลง กำลังอยู่ระหว่างจัดพิมพ์โฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบแล้ว  
1 แปลง วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 มีผู้มายื่นคำขอจำนวน 5 ราย ได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการ ตรวจสอบแปลง 
13 ราย โอน มรดก อีก 13 ราย เสียชีวิต และยังติดตามทายาทไม่ได้ มีรายละเอียดประกอบการชี้แจงทุกราย 

ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการออก Mobile Unit 
เพื่อรับคำขอให้ครบตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และได้ประกาศแล้ว จำนวน 6,026 แปลง  
อยู่ระหว่างตรวจสอบ จำนวนประมาณ 800 แปลง ในส่วนกระบวนการผลิตแบบฟอร์มหมดจึงไม่สามารถพิมพ์
โฉนดเพ่ือการเกษตรได้ ปัจจุบันเกษตรกรมายื่นแจ้งข้อ 62 จำนวนมาก และในจังหวัดมีพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำ 3 ลูก 
ประมาณ 1,000 กว่าแปลง ทำให้เกษตรกรบริเวณอ่างเก็บน้ำไม่สามารถยื่นคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรได้
เช่นกัน ส.ป.ก.จังหวัดจะเร่งดำเนินการให้ได้ผลงานการยื่นคำขอออกโฉนดฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ส.ป.ก.ลพบุรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีแผนการยื่นคำขอ
ออกโฉนดฯ จำนวน 10,969 แปลง ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน 2,318 แปลง ซึ่งสามารถออกโฉนด 
เพื่อการเกษตรได้แน่นอน และวางแผนออก Mobile Unit ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงานเพียง 5 อำเภอ ได้แก่  
โคกสำโรง ลำสนธิ ชัยบาดาล พัฒนานิคม และหนองม่วง ได้วางแผนการลงพื้นที่และเก็บข้อมูลแล้วจนถึงวันที่ 
15 สิงหาคม 2568  
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ส.ป.ก.ชลบุรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานการยื่นคำขอ
ออกโฉนดฯ จำนวน 7,801 แปลง ผลการยื ่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน 2,450 แปลง การดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน 4,400 แปลง ผลการดำเนินงาน 8,500 แปลง ในระบบที่ยื่นแล้ว 
เป็น Code 9 จำนวน 1,200 แปลง 

ส.ป.ก.สระแก้ว ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลการยื่นคำขอออก
โฉนดฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2568) จำนวน 9,100 แปลง ดำเนินการจัดทำประกาศแล้ว จำนวน 
11,784 แปลง ปัจจุบันกลุ่มยุทธศาสตร์เร่งลงพื้นที่ คาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2568 จะสามารถรับคำขอ  
ได้ประมาณ 10,000 แปลง และในส่วนการดำเนินการต่อจะเหลือ 5 อำเภอที่จะลงพื้นที่ คาดว่าในภาพรวม  
จะสามารถรับคำขอได้ประมาณ 18,000 แปลง ในส่วนการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร ช่างได้ปรับวิธีการ  
ตัดแปลงใหม่ คาดว่าจะสามารถออกโฉนดได้เพิ่มขึ้น ในส่วนการรับคำขอออกโฉนดฯ จะได้ผลงานเกินร้อยละ  70 
ของแผนงาน ส่วนการออกโฉนดเพ่ือการเกษตร คาดว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของแผนงาน 
สิ่งที่กังวลคือการผลิตโฉนดเพ่ือการเกษตร ซึ่งผลงานได้ค่อนข้างน้อย ผลงานได้เพียง 559 ราย ปัญหาคือเรื่อง
การตัดแปลง กลุ่มงานช่างมีความกังวลว่าหากใช้รูปแบบการถ่าย แล้วถ่ายทอดลงโฉนดเพ่ือการเกษตร จะไม่ได้
อัตราส่วน 1 : 4,000 แต่ได้ดำเนินการสลักหลังด้านหลังโฉนดเพ่ือการเกษตร เพ่ือป้องกันตัวของแต่ละคนแล้ว
ว่าได้ถ่ายทอดมาจาก ส.ป.ก.4-01  

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้มอบหมายให้ ผอ.สผส. 
ติดต่อผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส.ป.ก.สระแก้ว เพ่ือช่วยอธิบายให้นายช่างสำรวจเข้าใจว่าสิ่งที่ ปทจ. 
สั่งให้ทำนั้น ส่วนกลางยืนยันและรับรองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานการยื่นคำ
ขอออกโฉนดฯ จำนวน 16,452 แปลง ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน 9,597 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
นายช่างสำรวจตรวจสอบรูปแปลง ในส่วนการออกโฉนดเพื่อการเกษตร ผลการดำเนินงานปัจจุบัน จำนวน 344 แปลง 
ผลงานการยื่นคำขอออกโฉนดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คาดว่าจะดำเนินการได้ประมาณ 14,000 แปลง 
ซึ่งที่เหลือจะเป็นเหตุผลจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อ 62 มรดก เจ้าของแปลงเสียชีวิตแล้ว ทายาทยังตกลงกันไม่ได้ 
แบ่งแปลง ข้อพิพาท เป็นต้น 

ภาคใต้ 
ส.ป.ก.ระนอง ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานการยื่นคำขอ

ออกโฉนดฯ 1,736 แปลง ผลการยื ่นคำขอออกโฉนดฯ 4,000 แปลง ดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เร่งออกพื้นที่ ดำเนินการมาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ คงเหลือผลงานที่ต้อง
ดำเนินงานอีกประมาณ 700 แปลง 

ส.ป.ก.ชุมพร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า แผนงานการยื่นคำขอออกโฉนดที่ส่วนกลางแจ้งมา 
จำนวน 30,437 แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน 12,786 แปลง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีแผนงานการยื่นคำขอออกโฉนด 14,166 แปลง ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน 
4,248 แปลง รับคำขอข้อ 62 จำนวน 2,170 แปลง ปัญหาในการออกพื้นที่รับคำขอ คือ เกษตรกรที่มี  
ส.ป.ก.4-01 เกิน 5 ปี ส่วนหนึ่งเป็น ส.ป.ก.4-01 ที ่อยู ่นอกเขต อีกส่วนหนึ่งเป็น ส.ป.ก.4-01 ที ่คาบเกี่ยวเขต  
ซึ่งแปลงเหล่านี้เกษตรกรนำมายื่นด้วย เมื่อนำผลงานที่ได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 
รวมกับคำขอข้อ 62 ดังนั้นมีคำขอที่ยังไม่ได้รับประมาณ 11,000 แปลง และต้องหักจำนวนแปลงพิพาท โอน
เต็มแปลง โอนแบ่งแปลง เสียชีวิตแล้วทายาทไม่มายื่นขอรับมรดกเนื่องจากยังไม่พร้อม จึงจะเป็นผลงานจริง 
ของจังหวัดที่รับคำขอออกโฉนด ซึ่ง ส.ป.ก.ชุมพร จะทำฐานข้อมูลเหล่านี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 
เพ่ือรายงานให้ สจก. ถึงเหตุผลที่คำขอไม่ได้ตามเป้าหมาย 
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  ส.ป.ก.ตรัง ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานการยื่นคำขอออกโฉนด 
จำนวน  10,410 แปลง ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน 3,784 แปลง ส.ป.ก.ตรัง มียอดคำขอที่สามารถเข้า
เงื ่อนไข จำนวน 19,451 แปลง ปัจจุบันรับมาแล้วในระบบ จำนวน 13,974 แปลง ผลงานปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 จำนวน 10,223 แปลง เมื่อคำนวณแล้วคงเหลือดำเนินการ 5,477 แปลง ในส่วน 5,477 แปลง 
จะแบ่งเป็น ข้อ 62 ประมาณ 1,000 แปลง โอนสิทธิ มรดกสิทธิ ประมาณ 500 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดทำแผนเพื ่อไปรับคำขอในตำบลที่ยังไม่ไป คาดว่าผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ  สามารถดำเนินงานได้ 
ตามเป้าหมาย 
 ส.ป.ก.นราธิวาส ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.นราธิวาส มีแผนงานการยื่นคำขอออกโฉนด 
ทั้งหมด จำนวน 2,203 แปลง แผนงานการยื่นคำขอออกโฉนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1,038 แปลง 
เดิมลงพื้นที่ที่อำเภอ ขณะนี้ปรับแผนมาลงพื้นที่ที่ตำบล และลำดับถัดไปจะลงพื้นที่ที่หมู่บ้าน เพราะมีเรื่องความมั่นคง
บางพื้นที่ แต่พยายามที่จะลงไปในระดับหมู่บ้าน คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 612 แปลง  ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ 
การรังวัดใหม่ การทับซ้อนเขตป่าห้ามล่า พ้ืนที่คาบเก่ียว รับมรดก ขอโอนสิทธิ เอกสารหาย 
 ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ได้ชี ้แจงในที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ .2568 แผนงาน 
การยื่นคำขอออกโฉนด จำนวน 21,196 แปลง ผลงานการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน 10,034 แปลง  
การดำเนินงานจะลงพ้ืนที่ซ้ำ 2 พ้ืนที่ คืออำเภอสิชล และอำเภอถ้ำพรรณรา เพราะมีเป้าหมายรวมกันประมาณ 
9,000 แปลง แต่ ส.ป.ก. รับมาแล้วประมาณ 2,000 แปลง เบื้องต้นจะพยายามดำเนินการให้ถึงร้อยละ 70   
 ส.ป.ก.กระบี่ ได้ชี ้แจงในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.กระบี่ มีแผนงานการยื ่นคำขอออกโฉนด 
ทั้งหมด จำนวน 18,981 แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน 7,440 แปลง 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานการยื่นคำขอออกโฉนด จำนวน 10,552 แปลง ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ 
จำนวน 5,053 แปลง คงเหลือประมาณ 6,480 แปลง ซึ่งจะมีในส่วน ข้อ 62 แบ่งแปลง พิพาท ขณะนี้
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ทุกวัน แต่ได้คำขอแต่ละวันไม่มาก ประมาณ 10 คำขอต่อวัน 
 ส.ป.ก.สงขลา ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า คาดว่าจะได้ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯตามแผนงาน 
เนื่องจากออก Mobile Unit ทุกเดือน ๆ ละประมาณ 3 - 4 ครั้ง 
 นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  
 1. ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณในส่วนที่ไม่ใช่ค่าลูกจ้าง 
ควรเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ และสำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต้องควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน  
 2. กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมขุดสระระบบส่งน้ำ  ที่มีผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ 0 เข้าใจได้ว่าต้องรอให้ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนจึงจะนับเป็นผลงาน แต่หากปรับเปลี่ยนเป็นร้อยละ
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง จะสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อช่วยให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 3. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมจัดที่ดิน (เกษตรกรรม)  
และกิจกรรมโฉนดเพ่ือการเกษตร ควรเร่งรัดดำเนินงานให้มากข้ึนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 4. มอบหมายให้ สจก. พิจารณาการรายงานผล ส.ป.ก.จังหวัด ที่มีผลงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 เกินเป้าหมาย และต้องนำมารวมกับผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะดำเนินการอย่างไร 
เพ่ือให้ยอดเป็นปัจจุบัน  
 5. ผลการดำเนินงาน หากมีเกษตรกรดำเนินการข้อ 62 ต้องมีฐานข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนว่า
เกษตรกรเข้าข้อ 62 โอนสิทธิ มรดก แบ่งเปลง คาบเกี ่ยว พิพาท ฯลฯ เพื ่อใช้ประกอบการรายงานผล 
การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน  
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ส.ป.ก.ตรัง ได้หารือต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ศทส. จะสามารถนำข้อมูล Excel ของ ส.ป.ก.จังหวดั 
นำเข้าข้อมูลแต่ละขั้นตอนในระบบ ALRO Service Center ได้เลยหรือไม่ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน 
ของ ส.ป.ก.จังหวัด และประหยัดเวลาในการดำเนินงาน 

นายกฤษณะ นุชอิสสระ ผู ้อำนวยการกลุ ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทส.  
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  

1) ศทส. มีหน้าที่ในการออกแบบระบบให้ใช้งาน แต่หากระบบไม่สมบูรณ์ต้องขออภัยด้วย  
จากการที่ทำการเพิ่มขั้นตอนเป็น 10 ขั้นตอน ทำให้ ส.ป.ก.จังหวัดมีปัญหามากขึ้น พยายามปรับระบบการใช้
งานให้เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยได้ปรึกษากับ ผอ.ศทส. ในการลดให้เหลือขั้นตอนที่ใช้รายงาน
ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานกับผู้ตรวจสอบ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สำนักตรวจสอบภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นคำตอบในการยืนยันว่าได้ทำงานจริง ซึ่งตัวเลขจะสะท้อนได้
ตรงตามที่ได้รับงบประมาณ สำหรับขั้นตอนจะขอหารือกับ ผอ.ศทส. อีกครั้งว่าสามารถลดขั้นตอนได้อย่างไร 
และในส่วนข้อมูล Excel ขอชี้แจงว่า สามารถนำ Excel เข้าระบบได้ทันที โดยที่ ศทส. ไม่ต้องเข้าไปดำเนินการ 

2) ข้อมูลผลการดำเนินผลงานมาจาก 2 ระบบ โดยผลการรับคำขอ ผลการตรวจเกษตรกร 
และตรวจแปลงจาก ALRO Service Center ส่วนผลการจัดทำประกาศ และการจัดทำโฉนดเพ่ือการเกษตรมา
จากระบบ ALRO Land Online โดยระบบ ALRO Service Center ไม่ได้เชื ่อมต่อข้อมูลกับระบบ ALRO 
Land Online เน ื ่องจากย ั ง ไม ่ม ี งบประมาณในการจ ัดทำระบบให ้ เช ื ่ อมต ่อก ัน ซ ึ ่ งป ัญหาข ้อมูล  
ผลการดำเน ินงานไม่ปรากฏในรายงาน เน ื ่องจากเป็นข้อมูลที ่ด ึงจากระบบ ALRO Service Center  
หากไม่รายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Service Center จะไม่มีผลการดำเนินงาน และกรณี  
ผลการดำเนินงานของจังหวัดที่มีมากกว่าเป้าหมายจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ค้างอยู่ในระบบ  
ส .ป .ก . จ ั งหว ั ด  ไม ่ ด ำ เน ิ นการป ิ ดคำร ้ อ ง  และจ ั งหว ั ดท ี ่ แสดงผลการดำ เน ิ น งาน เป ็น ศ ู น ย์   
หากปิดคำร้องในระบบแล้ว ระบบ ALRO Service Center จะนับจำนวนตามแต่ละขั ้นตอน เมื ่อปิดงาน 
จะแสดงผลในขั้นตอนถัดไป โดยทาง ศทส. ได้ลดขั้นตอนการดำเนินงานในระบบ ALRO Service Center  
จากเดิม 10 ขั้นตอน ปรับเป็น 6 ขั้นตอน ซึ่งจะมีขั ้นตอนที่ยุบรวม โดยขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ย้ายข้อมูล  
ในขั้นตอนที่ 4 และ 5 ไปอยู่ที ่ขั ้นตอนที่ 6 และย้ายข้อมูลในขั ้นตอนที่ 8 และ 9 ไปอยู่ที ่ขั ้นตอนที่ 10  
และ ศทส. จะมีการสำรองข้อมูลเพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบได้ ซึ่งการปรับลดขั้นตอนให้เหลือเพียงข้อมูลที่ใช้
สำหรับรายงานหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการยืนยันการดำเนินงานจริงตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณของ ส.ป.ก.จังหวัด และเกษตรกรก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานในระบบได้  

นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สจก. ได้แจ้ง  
ต่อที่ประชุมว่า สจก. ให้ ส.ป.ก.จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 1 และ 2 เป็นหลัก โดยระบบตั้ง
ค่าให้รายงานเรียงตามลำดับขั้นตอน ส.ป.ก.จังหวัด จึงจะรายงานแค่ขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้วไปรายงานผล 
การดำเนินงาน Code 9 ในระบบ ALRO Land Online แทน เพื่อประหยัดเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจาก
การรายงานผลแต่ละขั้นตอนใช้เวลาดำเนินการค่อนข้างมาก จังหวัดจึงไปรายงานในระบบ ALRO Land 
Online เพื ่อเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับรายงานหน่วยงานภายนอก ในส่วนการปรับลดขั ้นตอน 
ในระบบ ALRO Service Center ขณะนี้ยังไม่สามารถลดขั้นตอนได้ เพราะมีข้อมูลแปลงเก่าค้างอยู่ในระบบ 
ถ้าไม่ดำเนินการปิดงานในขั ้นตอนนั ้น จะไม่สามารถปรับลดขั ้นตอนได้ ขอให้ ศทส. ทำหนังสือแจ้ง  
ส.ป.ก.จังหวัดที่มีผลงานค้างให้ดำเนินการปิดงาน และการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด บางแปลงดำเนินการ  
แล้วเสร็จถึงข้ันตอนที่ 10 แล้ว แต่ไม่สามารถรายงานในระบบ ALRO Service Center  
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นายประพันธ์ คำบาง ผู้ตรวจราชการกรม ได้เพิ่มเติมในที่ประชุมว่า กิจกรรมของแต่ละ
จังหวัดค่อนข้างมาก ซึ่งมีทั้งการใช้งบประมาณ พ.ร.บ. และงบประมาณกองทุนฯ ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัดระมัดระวัง
เรื ่องการใช้งบประมาณ และเรื่องโฉนดเพื่อการเกษตรและโฉนดต้นไม้ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งปัจจุบัน ส.ป.ก. 
ดำเนินงานมา 8 เดือน แต่ผลงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัดเร่งปิดโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
และเร่งดำเนินงานเรื่องโฉนดเพ่ือการเกษตร 

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
ขอให้  ศทส. ปร ับปร ุงแก ้ ไขระบบ ALRO Service Center เพ ื ่อให ้การรายงานผลการดำเน ินงาน  
และการติดตามผลการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มติคณะทำงาน รับทราบ ขอให้เร่งรัดผลการดำเนินงาน และเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับผลการดำเนินงานด้วย และจัดทำ
ฐานข้อมูลเกษตรกรที่มายื่นข้อ 62 โอนสิทธิ มรดก แบ่งแปลง พิพาทให้ชัดเจน รวมถึงปรับปรุงแก้ไข ลด
ขั้นตอนระบบ ALRO Service Center เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น 

เรื่องท่ี 4.3 ติดตามการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สวผ.)  
นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ไดน้ำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1. รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้นจำนวน 335 รายการ  

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 273.9319 ล้านบาท แบ่งเป็นครุภัณฑ์ จำนวน 238 รายการ งบประมาณ 
113.1815 ล้านบาท และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 97 รายการ งบประมาณ 160.7504 ล้านบาท 

2. ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 พบว่า มีผลการเบิกจ่าย
งบลงทุน 75.0218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.39 และผลการใช้จ่ายงบลงทุน (เบิกจ่าย+ผูกพัน) 
162.5655 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.35 โดยทั้ง 335 รายการ สามารถแบ่งผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 260 รายการ ผูกพันแล้วยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 50 รายการ  
เข้าสู่กระบวนการแล้ว 23 รายการ และยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ  

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ยังไม่เข้าสู่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการท่ีเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ผูกพัน รายละเอียดดังนี้  

รายการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ ได้แก ่
1) รายการขุดลอกคลองโพธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านปางชัย ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง   

จงัหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ 3.9970 ล้านบาท 
 นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า เดิมติดปัญหา

อุปสรรคเนื่องจากกรมป่าไม้ขอเก็บค่าธรรมเนียม แต่ ส.ป.ก. ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงได้เจรจากับกรมป่าไม้
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปว่าไม่มีประเด็นปัญหาที่ต้องเก็บเงินเพ่ิม จึงต้องทำหนังสือ
ถึงกรมป่าไม้อีกครั้ง 

 ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า การปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่เหลอือีกประมาณ 
4 เดือน คงไม่ทัน แต่ได้ประสานไปยังคลังจังหวัดแล้ว หากจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
สามารถกันเงินไว้เหลื่อมปีได้ 

 นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้เพิ่มเติมในที่ประชุมว่า  
ส.ป.ก.ส่วนกลาง ได้แก้ไขปัญหาเรื่องการขอเก็บค่าธรรมเนียมของกรมป่าไม้แล้ว หากได้รับหนังสือตอบกลับ 
จากกรมป่าไม้ จะรีบส่งให้ ส.ป.ก.นครสรรค์ เพ่ือดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป 
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2) รายการอาคารโรงแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน 
จงัหวัดน่าน งบประมาณ 2.2279 ล้านบาท ซึ่งได้ขอยกเลิกโครงการ และเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ไปยัง ส.ป.ก.หนองคาย 

ส.ป.ก.หนองคาย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 
(สพป.) ปรับแก้ไขแบบรูปรายการ และ ส.ป.ก.หนองคาย ให้นายช่างสำรวจไปรังวัดในพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

นางสาวผกาวดี หนูมาก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท. ได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่าง
ขออนุมัติแบบรูปรายการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2568 

รายการที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ผูกพัน 23 รายการ ได้แก ่
1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ งบประมาณ 1.0920 ล้านบาท ดำเนินการโดย 

สพท. (ศพส.) : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 1 ไม่มีผู ้ยื ่นเสนอราคา  
รอบที่ 2 มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา 7 วันทำการ 

2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ งบประมาณ 1.4050 ล้านบาท ดำเนินการโดย 
สพท. (ศพส.) : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัจจุบัน 
ดำเนินการรอบที่ 2 อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และรอเสนอราคาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 

3) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระยะที ่ 6 (ระยะสุดท้าย) งบประมาณ 
23.5614 ล้านบาท ดำเนินการโดย สพท. (ศพส.)/ สบก. : ผูกพันแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 

4) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระมิ่งขวัญ งบประมาณ 5.3800 ล้านบาท 
ดำเนินการโดย สพท. (ศพส.)/ สบก. : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 1  
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาไม่ได้นำหลักประกันการเสนอราคาให้ ส.ป.ก. เพื่อตรวจสอบ 
ในวันและเวลาที ่กำหนดในประกาศ จึงยกเลิกการประกวดราคา เพื ่อจัดซื ้อจัดจ้างใหม่อีกครั ้ง ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง 

5) งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) งบประมาณ 10 ล้านบาท ดำเนินการ
โดย สพท. (ศพส.)/ สบก. : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากราคากลางหมดอายุ (เกิน 30 วัน) 

6) เรือนเพาะชำกล้าไม้ (ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชฯ พระนครศรีอยุธยา) งบประมาณ 
1.1810 ล้านบาท ดำเนินการโดย สพท. (ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการปฏิรูปที่ดิน (ศกร.)) : ลงนามในสัญญาแล้วรอผูกพัน 

7) งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) (ศูนย์เครื่องจักรกล) งบประมาณ 7 ล้านบาท 
ดำเนินการโดย สพป./ สบก. : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลเพื่อประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2568 

8) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 งบประมาณ 6.4000 ล้านบาท 
9) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 งบประมาณ 1.8000 ล้านบาท 
10) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก งบประมาณ 1.6800 ล้านบาท 
11) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ 4.8000 ล้านบาท 
12) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี งบประมาณ 6.0300 ล้านบาท 
รายการที่ 8 - 12 จัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันเป็นโครงการเดียว ประกาศผู้ชนะแล้ว แต่มีผู้อุทธรณ์

ผลการพิจารณา จึงส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาผลการอุทธรณ์ 
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 นายกฤษณะ นุชอิสสระ ผู ้อำนวยการกลุ ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศทส.  
ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาผลของ ส.ป.ก. ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ เนื่องจากผู้อุทธรณ์
ร้องเรียนด้วยเหตุผลที่ฟังไม่ข้ึน ฉะนั้นจะมีวิธีใดบ้างที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องรอ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีผลกระทบหลายอย่าง  
หากล่าช้าจะทำให้ไม่สามารถใช้เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมได้ 
 นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้เพิ่มเติมว่า ในกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผล 
ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ตามมาตรา 117 118 และ 119 ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ขอให้ สบก. ประสานหารือกับ 
ศทส. เร ื ่องหนังส ือจากกรมบัญชีกลาง (กรณีที ่ ไม ่ต ้องส ่งเร ื ่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ )  
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ 8 - 12 ต่อไปได ้

13) โรงจอดรถยนต์ 8 คันพร้อมลาน ค.ส.ล. และรื้อถอนย้ายแนวเสาไฟฟ้า งบประมาณ 
0.6170 ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.กำแพงเพชร : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 3 รอบ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก โดยได้ส่งหนังสือเชิญ
ผู้ประกอบการ จำนวน 3 ราย ให้มาเสนอราคาภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 คาดว่าจะได้ผู ้รับจ้าง
ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2568  

14) ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.คลองมะคำไก่ งบประมาณ 7.2140 ล้านบาท ดำเนินการโดย  
ส.ป.ก.สุโขทัย : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และ
ราคากลางหมดอายุ (เกิน 30 วัน) ต้องทบทวนราคากลางใหม่คาดว่าจะทบทวนราคากลางใหม่ให้แล้วเสร็จ
ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2568 

15) ตู้เก็บเอกสารสารบบแบบรางเลื่อน งบประมาณ 0.1650 ล้านบาท ดำเนินการโดย  
ส.ป.ก.พิจิตร : เป็นรายการที่โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง  
ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้ประสานผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถผูกพันได้ภายในเดือนมิถุนายน 2568 

16) ขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านหนองใหญ่พัฒนา งบประมาณ 0.4660 ล้านบาท 
ดำเนินการโดย ส.ป.ก.นครราชสีมา : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำหลักผู้ขายเข้าในระบบ GFMIS  

17) ขุดลอกหนอง ความจุ 105,000 ลบ.ม. บ้านอุดมสิน งบประมาณ 2.0360 ล้านบาท 
ดำเนินการโดย ส.ป.ก.นครราชสีมา : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 1  
มีผู้ยื่นเสนอราคา 12 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล 7 วันทำการ สิ้นสุดวันที่ 4 มิถุนายน 2568 

18) ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองใหญ่ บ้านสองพี่น้อง งบประมาณ 3.6130 ล้านบาท 
ดำเนินการโดย ส.ป.ก.นครราชสีมา : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 1  
มีผู้ยื่นเสนอราคา 7 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล 7 วันทำการ สิ้นสุดวันที่ 5 มิถุนายน 2568 

19) ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านสาหร่าย งบประมาณ 0.7480 ล้านบาท ดำเนินการโดย 
ส.ป.ก.นครราชสีมา : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 1 มีผู้ยื่นเสนอราคา 
11 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล 7 วันทำการ สิ้นสุดวันที่ 4 มิถุนายน 2568 
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20) โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ขนาดเล็ก (s) งบประมาณ 
0.1300 ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.บุรีรัมย์ : อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2568 

21) อาคารสำนักงาน 2 ชั้น งบประมาณ 9.7700 ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.พังงา : 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 1 ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจาก 
ผู้ยื่นขาดคุณสมบัติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ 2 ด้วยวิธีคัดเลือก โดยได้ทบทวนราคากลางใหม่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งราคากลางใหม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ จึงขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติม
ประมาณ 3 แสนบาท  

 นางสาวอรวรรณ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.  ได้ชี ้แจงต่อ 
ที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ส.ป.ก.พังงา ต้องดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ผู้รับจ้างก่อน แล้วจึงทำ
หนังสือขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมมายัง สวผ.  

22) โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ขนาดเล็ก (s) งบประมาณ 
0.1300 ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.สงขลา : ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และผู้รับจ้าง
ได้เข้าดำเนินการในพ้ืนที่แล้ว สัญญาจ้าง 90 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 สิงหาคม 2568 

23) อาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 1.7780 ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.สงขลา :  
ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่เนื่องจากราคาก่อสร้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณไม่เกินร้อยละ 10 จึงขอรับการสนับสนุน 
เงินงบประมาณเพิ ่มเติมมายัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง หากได้รับจัดสรรแล้ว ก็จะสามารถลงนามในสัญญาและ
ดำเนินการผูกพันได ้ทั้งนี้ ต้องกันเงินเหลื่อมปีเนื่องจากสัญญาจ้างประมาณ 280 วัน 

มติคณะทำงาน รับทราบ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

เรื่องท่ี 4.4  เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 (สบท.) 

นางสาวสุนีลา รู้สุกิจกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สบท. ได้นำเสนอต่อที่
ประชุม ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่และการผลิต ที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2568) จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร 
ในพ้ืนที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ 1 
มีผลการเบิกจ่าย 8,280 บาท โดย สพท. เป็นเจ้าภาพโครงการ หากคาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2568 ขอให้เจ้าภาพโครงการขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2) โครงการ
ก่อสร้างหอถังสูงและระบบกระจายน้ำเพื ่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที ่ด ิน ครั ้งที ่ 1/2568 (ระยะที่ 2)  
ดำเนินการทั้งสิ้น 13 จังหวัด โดย สพป. 3) โครงการงานขุดลอกร่องสวนแปลงเกษตรกรรม ในแปลงที่ดิน
พระราชทานแปลงโฉนดเลขที่ 8421 หมู่ที ่ 6 ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งปิดโครงการ 4) โครงการงานก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะ 
โครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกื้อกูล ทับปะตีโมเดล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้รับอนุมัติ
จากคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 2/2568 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 อยู่ระหว่างรอโอนงบประมาณให้ ส.ป.ก.จังหวัด และ 5) โครงการก่อสร้างถนน
สายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก จำนวน 6 สาย ระยะทางรวม 4.074 กิโลเมตร ในที่ดิน
พระราชทาน แปลงโฉนดเลขที่ 8421 หมู่ที่ 6  ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับ
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อนุมัติจาก อกก.คง. ครั ้งที ่ 2/2568 เมื ่อวันที ่ 1 พฤษภาคม 2568 อยู ่ระหว่างรอโอนงบประมาณให้  
ส.ป.ก.จังหวัด 

2. รายจ่ายขาดอื ่น ที ่ได ้ร ับอนุมัต ิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่  
22 พฤษภาคม 2568) จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจเพื่อให้บริการ
เกษตรกร 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ One Stop Service ซึ่งอยู่ระหว่าง 
รอการอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) และหากไม่สามารถจัดประชุม คปก. ได้ 
ต้องใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 แทน 3) โครงการจัดงาน Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา  
4) โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปสหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง  จำกัด ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน  
จังหวัดสกลนคร และ 5) โครงการจัดจ้างผู้ช่วยนิติกรเพ่ือดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

3. รายงานแผน-ผลอนุมัติ รายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568) 1) โครงการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่และ
การผลิต 2)โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพ้ืนที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ 36/2559 และ 3) โครงการ
การพัฒนาพื้นที่และพัฒนาเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค มีผลการขออนุมัติงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งแผนไว้มาก 
ขอให้เจ้าภาพโครงการ เร่งดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  
QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม 

ในเดือนมิถุนายน สบท. จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าภาพโครงการที ่ขอใช้เง ินกองทุนฯ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการปรับแผนโครงการที ่ขออนุมัติ และในการขอใช้ เงินกองทุนฯ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้แจ้ง สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีความประสงค์จะใช้เงินกองทุนฯ ให้จัดทำแผนงาน
โครงการและงบประมาณ ส ่งให ้ สบท. เน ื ่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงบประมาณกำหนด 
ให้ตั้งแผนงานโครงการที่จัดทำแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

นายสรรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างหอถังสูงและระบบ
กระจายน้ำอยู ่ระหว่างดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนด  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 5 จังหวัด อยู ่ระหว่างกำหนดราคากลาง 3 จังหวัด และอยู ่ระหว่างรอผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) และโครงการที่ยังไม่ดำเนินการขออนุมัติ จะเร่งดำเนินการ
จัดทำโครงการให้ สบท. 

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม และโครงการที่คาดว่าดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ขอให้เจ้าภาพโครงการ
ดำเนินการขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

มติคณะทำงาน รับทราบ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และโครงการที่คาดว่าดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ดำเนินการ
ขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 




